



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๖ มูลค่าข่าว ๒๔๒,๗๓๘-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี แสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว หลายคนพอใจกับผลงานและอยากเห็นรัฐบาลเดินหน้าไปสู่นโยบายที่ประกาศไว้โดยเร็ว "มันคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" คือ ถดเหลื่อมล้ำ กำกับกัน สร้างสรรค์สังคมไทย จุดสำคัญคือการพัฒนาคน...แล้วคนวงการศึกษาพอใจกับผลงานที่ผ่านมารัฐบาลอย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ น้องปิยะนุช พะลัง หรือถูกแดง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า พอใจ

กับผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดระเบียบของสังคมให้ดีขึ้น ส่วนเรื่องการศึกษามีการวางรากฐานที่ตรงจุด คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาครู หากจะให้ดีขึ้นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาทั่วประเทศให้เท่าเทียมกัน ผลดีครูให้ออกมาสอนตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบ และเปลี่ยนทำนียบการเรียนเพื่อ แลกเกรด มาเป็นการเรียนเพื่อ

หาคความรู้และสามารถนำไปต่อยอดได้ พี่ตัน หรือ น.ศ.สพ.สุธีระ คู่ย์จันทร์ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5



ปิยะนุช



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บอกว่า รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วในการแก้ปัญหาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนาคน เน้นพัฒนาครู เพื่อไปสอนเด็กซึ่งจะไปเป็นอนาคตของชาติที่จะไปแข่งขันกับนานาชาติได้ ที่สำคัญยังตั้งเป้าหมายสามสมุญเด็กแรกเกิด สามสมุญคนพิการ การจัดทำระบบจัดทำงานและฝึกงาน ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นรัฐบาลแก้วิชาชีพเฉพาะทางให้กับเด็ก เพื่อจบออกมามีงานทำ และมีความเชี่ยวชาญ ต้องเน้นให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ เพื่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตามสิ่งที่หวังจากเนื้อให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ประกาศไว้ให้เป็นรูปธรรมและเห็นผลมากที่สุด

ด้าน ดร.นภาพรณีย ยอดสิน อาจารย์



ดร.นภาพรณีย

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บอกว่า จากผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งรอบ 3 เดือน 6 เดือน ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ส่วนเป้าหมาย 12 เดือน ที่รัฐบาลจะเดินหน้าวางรากฐานในระยะยาวมากขึ้น ถือว่ามาถูกทางแล้ว สำหรับด้านการศึกษาให้ความสำคัญของการพัฒนาคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะการดึงซูเปอร์ออร์ดีด้านการศึกษา เพื่อนำขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรมีสภาพปัญหา ผลกระทบที่ผ่านมาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ต้องลดความซ้ำซ้อนการแก้ปัญหา ควรจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหา และให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ปัญหา.

